

Các bạn có biết về chế độ nghỉ phép có lương không?

Khái niệm nghỉ phép có là gì?

Để đảm bảo cho việc học tập kỹ năng 1 cách an toàn và sức khỏe thì việc quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, tạo được sự cân bằng giữa sinh hoạt thường ngày và công việc. Chế độ nghỉ phép có lương thì khác với những ngày nghỉ thông thường, chúng ta có thể lấy được ngày nghỉ trong tương lai, chúng ta tuy nghỉ nhưng vẫn sẽ nhận được lương của ngày đó. Việc ngày nghỉ đó được trả lương được gọi là chế độ nghỉ phép có lương. Về việc số ngày nghỉ phép có lương mà thực tập sinh có thể lấy được quy định cụ thể dựa trên pháp luật.

Sau khi các bạn kết thúc khóa học tập trung ở trung tâm thì các bạn có thể lấy được 10 ngày nghỉ phép có lương tính từ thời điểm các bạn về làm việc ở công ty 6 tháng trở lên. (Trong trường hợp làm việc trên 80% số ngày lao động trong năm trừ những ngày nghỉ lễ)

Sau đó thì cứ đến 1 năm 6 tháng thì sẽ nhận

được 11 ngày, 2 năm 6 tháng thì sẽ nhận được 12 ngày, 3 năm 6 tháng thì sẽ nhận được 14 ngày, 4 năm 6 tháng thì sẽ nhận được 16 ngày. Tuy nhiên chế độ nghỉ phép có lương chỉ áp dụng khi thỏa điều kiện là làm việc trên 80% số ngày lao động trong năm trừ những ngày nghỉ lễ.

Cách xin lấy ngày nghỉ phép có lương?

Các bạn tự thông báo với công ty chủ quản là “tôi muốn lấy ngày nghỉ phép có lương vào ngày...tháng...”. Tùy vào mỗi công ty mà các bước thủ tục xin phép nghỉ sẽ khác nhau. Về các bước thủ tục để xin ngày nghỉ phép có lương của công ty các bạn thì được ghi trong giấy điều khoản lao động của các bạn hoặc được ghi trong nội quy làm việc của công ty chủ quản. Ngoài ra các bạn có thể hỏi trực tiếp giám đốc công ty hoặc là các senpai của mình.

Lưu ý: Luật mới được áp dụng từ ngày 1 tháng 4, Đối với người lao động còn trên 10 ngày nghỉ phép có lương thì công ty sẽ chỉ định 5 ngày

mỗi năm để bắt buộc người lao động phải lấy ngày nghỉ phép có lương. Nhưng không áp dụng cho trường hợp người lao động đã từng lấy 5 ngày nghỉ phép có lương trong năm

Chú ý

Chế độ nghỉ phép có lương về nguyên tắc chỉ áp dụng đối với ngày mà các bạn xin phép nghỉ. Nhưng nếu trong trường hợp mà ngày các bạn muốn xin phép nghỉ nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến việc làm của công ty thì công ty có quyền thay đổi ngày nghỉ phép của các bạn sang ngày khác. Nên cách tốt nhất là trước khi lấy ngày nghỉ phép có lương thì các bạn nên trao đổi với giám đốc công ty hoặc là các senpai của mình. Và cũng nhớ tính toán hợp lý để không vượt quá số ngày nghỉ phép mà của mình.



Một trận bóng tuyệt vời./Hội giao lưu bóng đá giữa thực tập sinh ở chi nhánh Kansai ngày 24 tháng 2

Phòng vấn các bạn đã thi đậu kì thi năng lực tiếng Nhật



Đậu N3 kì thi tháng 12/2018
Bui Van Nam, Nguyen Than Tuấn
(Công ty TNHH YUSEI/Thi công công trình sắt thép)

Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng !

Nam và Tuấn đã đến nhật vào tháng 1 năm 2018 với tư cách là thực tập sinh kĩ năng. Cả hai bạn đều đã đậu vào lần thi N3 đầu tiên trong kì thi tiếng Nhật tháng 12 năm ngoái. Thói quen hằng ngày của các bạn ấy là sau khi công việc đã hoàn tất, trở về nhà, tắm rửa rồi



(Từ trái sang) Tuấn, Nam

ăn cơm và sau đó sẽ học bài. Đối với những ngày đi làm, Nam sẽ học từ 8 giờ tối đến 12h đêm. Và bạn ấy cũng đã dần dần tìm ra được những phương pháp học tiếng Nhật phù hợp với bản thân mình. Nam đã sử dụng các loại sách tham khảo "Shinkanzen masuta tango Chú trọng Kì thi năng lực tiếng Nhật N3 1800 từ" (3anet), "Nihongo soumatome N3 Kanji"(ASK). Bạn ấy cũng sử dụng cả thẻ từ vựng để có thể nhớ được các chữ Kanji và từ vựng. Đối với Tuấn, bạn ấy đã học qua các kênh YouTube Khóa học N3 (Miễn phí). Hơn nữa, cả hai bạn đều rất hứng thú khi nghe nhạc và xem phim ảnh của Nhật qua Tivi và các trang Web. Bạn Tuấn là một fan của nghệ sĩ hài và nhóm nhạc AKB48. Ngoài ra Nam còn tham gia vào lớp học tiếng Nhật và tiếng Việt được tổ chức một tháng hai lần vào chủ nhật. Vào dịp này, các hoạt động độc đáo đặc sắc sẽ được tổ chức, chẳng hạn như người Việt Nam và người Nhật sẽ dạy cho nhau ngôn ngữ bản địa của nước mình. Thỉnh thoảng, mọi người sẽ đi du ngoạn, tổ chức nướng thịt ngoài trời, ...chính vì vậy mà một người vốn dĩ thích du lịch như Nam cũng sẽ có nhiều cơ hội để thay đổi không khí. Sau cùng bạn Nam xin gửi đến các bạn đang hướng đến kì thi N3 rằng "Điều quan trọng nhất là mọi người hãy cố gắng đến cùng và đừng từ bỏ nhé", và Tuấn cũng muốn nhắn nhủ với mọi người "Mọi nỗ lực sẽ luôn được đền đáp xứng đáng".

INFORMATION



LỄ HỘI VIỆT NAM TAI AICHI 2019

Thời gian 4/12 (Thứ 6) 16:00 ~20:00, Ngày 13(Thứ bảy)

10:00~20:00, Ngày 14(Chủ Nhật) 10:00~17:00

Địa điểm tổ chức: Quảng trường Hisaya công viên Hisaya Odori (Nagoya)

Đơn vị tổ chức: Ủy ban chấp hành Aichi Lễ hội Việt Nam 2019.

<http://www.vietnamfesta.com/>



LỄ HỘI CAMBODIA 2019

Thời gian Ngày 3/5(Thứ 6. Ngày lễ), Ngày 4(Thứ 7. Ngày lễ) 10:00-19:00

Địa điểm tổ chức Quảng trường sự kiện công viên Yoyogi (Tokyo)

Đơn vị tổ chức: Ủy ban chấp hành Lễ hội Cambodia 2019 <http://www.cambodiafestival.com/index.html>

LỄ HỘI VIỆT NAM 2019

Là lễ hội giao lưu văn hóa Nhật-Việt có quy mô lớn nhất trên toàn quốc

Thời gian Ngày 8/6(Thứ 7), Ngày 9 (Chủ nhật) 10:00 ~ 20:00

Địa điểm tổ chức Quảng trường sự kiện công viên Yoyogi (Tokyo)

Đơn vị tổ chức: Ủy ban chấp hành Lễ hội Việt Nam 2019 <http://www.vietnamfes.net/>